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ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2565 
วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 นายสมพงษ์  ใจโชติ ประธานสภา  สมพงษ ์ ใจโชติ  
2 นายกฤษณพงศ์  ค าศรี รองประธานสภาฯ กฤษณพงศ์  ค าศรี  
3 นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เลขานุการสภาฯ ธิเดช  เจริญศรีเมือง  

4 นางสาวบุญช่วย  มูลจัด สมาชิก หมู่ 1 บุญช่วย  มูลจัด  

5 นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา สมาชิก หมู่  2 สุพิชญ์  เหล่ามาลา  

6 นางสาวสุบน  บุตรเสมียน สมาชิก หมู่  3 สุบน  บุตรเสมียน  

7 นายประมวล  ดวงธนู สมาชิก  หมู่  4 ประมวล  ดวงธนู  
8 นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ สมาชิก  หมู่  5 นวลอนงค์  ชาญพินิจ  

9 นายพัด  หงษ์โสภา สมาชิก  หมู่  7 พัด  หงษ์โสภา  

10 นายบรรลือ  ศิริจันทร์ สมาชิก  หมู่  8 บรรลือ  ศิริจันทร์  

11 นายนิสิต  ไชยศรีษะ สมาชิก  หมู่  9  นิสิต  ไชยศรีษะ  

12 นางกัญญา  มูลจัด สมาชิก  หมู่  10 กัญญา  มูลจัด  

ผู้เข้าร่วมประชุม    1.  นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
2.  นายนิล  ชาญพินิจ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
3.  นายไพรัตน์  สมาธิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
4.  นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลใจดี 
5.  นางจินดา  เทพแสง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.  นางจิตติมา  ตองอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
7.  นายสัมพันธ์  บุญเย็น  นายช่างโยธาอาวุโส 
8.  นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9.  นายประยุทธ   บุตรวงษ์ นิติกรช านาญการ 
10. นางสาวนิภาพร  ชาญพินิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุม   เวลา   09.30   น. 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  วันนี้ตามที่ทางท่านประธานสภาฯท าหนังสือเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(เลชานุการสภาฯ)  ส่วนต าบลพร้อมกับท่านผู้บริหารมาประชุม  เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมี 
    ข้อราชการที่จะปรึกษาหารือการด าเนินกิจการสภาต่อไป  เมื่อสมาชิกมาพร้อมผมขอ 
    อนุญาตเรียนเชิญท่านสมพงษ์  ใจโชติ ประธานสภา อบต.ใจดี น าสมาชิกได้สวดมนต์   
    ขออนุญาตเรียนเชิญครับ  
ที่ประชุม   สวดมนต์  
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    ก่อนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีกับทางท่านผู้บริหาร ในการได้รับความไว้วางใจ  ในส่วน 
    ข้อหารือในการประชุมวันนี้  ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมพงษ์  ใจโชติ  ประธานสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี   ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมก็ขอเปิดการประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ)   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลใจดี   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  มาตรา 58/5 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  เรียนเชิญครับ 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  และผู้ทรง 
(นายก อบต.ใจดี)   เกยีรติที่เคารพทุกท่าน  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีหนังสือที่ ลต. 
    (ศก.) 0002/75  ลงวันที่ 28  เดือนมกราคม  2565 แจ้งผลการได้รับการเลือกตั้ง 
    เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลง 
    วันที่ 25  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565  นั้น  ท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา 

ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม  นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลใจดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย  นายนิล  ชาญพินิจ  รองนายก 
นายไพรัตน์  สมาธิ  รองนายก  นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค  เลขานุการนายก  ซึ่ง 
เป็นทีมบริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ใจดี  ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  ขออนุญาตต่อ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีที่เคารพ  กระผมขอแถลงนโยบายในการ 
บริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีแห่งนี้  โดยได้จัดท านโยบายในการ 
พัฒนาต าบลใจดีเป็นเอกสาร  และได้แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
ทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  
มาตรา 58/5 ก าหนดไว้ว่า  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่  ให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดย 
ไม่มีการลงมติทั้งนี้  ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ด าเนินไป 
ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วน  โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาเป็นไป 
อย่างถูกต้องและยั่งยืน  ดังนี้ 
1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  จะด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุงถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  และสัญจร 
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1.2   จะด าเนินการจัดสร้างระบบน้ าประปา  คูระบายน้ าและขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 
1.3   จะพัฒนาบริเวณสระหนองตาเอกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่ออก 
ก าลังกาย  และพักผ่อนหย่อนใจอย่างเหมาะสม 
1.4   จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือส่องแสงสว่างตามถนน  ชุมชน  สวนสาธารณะ 
และลานกีฬาอย่างทั่วถึงเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
1.5   ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  จัดแหล่งน้ าโดยการขุดสระ 
อ่างเก็บน้ าบ่อน้ าตื้น  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
1.6   จัดท าผังชุมชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มีแนวทางท่ีชัดเจน 
เป็นไปอย่างมีระบบ 

2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้มีการสร้างงาน  สร้างเงิน  สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดีกินดี  มีสุข 
2.2   ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล  เช่น  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่มเลี้ยงปลา  กลุ่มเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น 
2.3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีใช้วิถีชีวิตน าระบบเศรษฐกิจแบบ 
พอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง  บูรณาการเกษตรเป็น
เกษตรเชิงท่องเที่ยว  เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
2.4   จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพ่ือให้พ่อค้า  แม่ค้า  และ 
ผู้บริโภคมีสถานที่จับจ่ายสินค้าที่สะอาดถูกหลักอนามัย  มีคุณภาพ 
2.5   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้  โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 
จัดระบบการผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาฝืมือแรงงานให้มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น 
2.6  สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน  กิจกรรมการด าเนินงานของ  อสม.  เพื่อ 
ขับเคลื่อนการท างานด้านสุขภาพอนามัยให้กับประชาชน 
2.7   ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ทันสมัยมีคุณภาพพร้อม 
ให้การบริการให้กับประชาชน 
2.8   สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
2.9   มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพ 
อนามัยอย่างทั่วถึง 

3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
3.1   ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
3.2   พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ  โดยจัดให้มีการผลิตสื่อการเรียน 
การสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น 
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3.3   ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  คนชรา 
และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง  สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
3.4   รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรมและความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 
3.5   สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์  และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.6   ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความ 
ปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
3.7   จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับต าบล  เพ่ือให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล  เกิดการเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
3.8   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาด้าน 
สุขภาพจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬา
ที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
3.9   สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน  และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของ 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทุกระดับ 

4.  นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
4.1   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น  โดยการร่วมคิดร่วม 
ท า  ร่วมแก้ปัญหา  และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2   สร้างระบบการบริหาร  โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล  สุจริต 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
4.3   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์จัดท า 
แผนโครงการในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
4.4   จัดการพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  เพ่ือสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.5   เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก  และมีความพึงพอใจสูงสุด 
4.6   ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่ของ 
ประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอ านาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
4.7   จดัโครงการ  อบต.เคลื่อนที่  เพ่ือบริการด้านต่างๆ  แก่ประชาชนและรับฟัง 
ปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 

5.  นโยบายด้านศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1   ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
5.2   ทะนุบ ารุงด้านศาสนา  วัดวาอารามในต าบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์ 
รวมจิตใจของคนในชุมชน 
5.3   ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
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5.4   ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ าสืบสานประเพณีวัน 
ลอยกระทง 
5.5   สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมแก่เยาวชนและ 
ประชาชนเพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

6.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1   จัดให้มีสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพ่ือให้ประชาชนได้มีที่ผักผ่อนหย่อน 
ใจและออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 
6.2   รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน  และ 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกก าจัดขยะ
และดูแลรักษาความสะอาด 
6.3   จัดหาสถานที่ท้ิงขยะ  และด าเนินการสร้างระบบการเก็บ  และก าจัดขยะ 
มูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.4   ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ 
ประชาชนเพิ่มพ้ืนที่การปลูกป่าเพ่ิมเติม 
6.5   ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ าบัดพื้นฟู  รักษาและห่วงแหนซึ่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.6   รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันปัญหาด้าน 
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กระผมขอขอบพระคุณท่าน
ประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ที่เคารพทุกท่าน  ที่
ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลใจดี  ด้านหลักๆทั้ง 6 ด้าน  ซึ่ง
กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุก
ระดับ  มีความเห็นตรงกันว่า  การบริหารการพัฒนาต าบลนั้น  ต้องมีความชัดเจน  
เป็นธรรมโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันด าเนินการด้วยความมุ่งม่ัน  วิริยะอุตสาหะ
ตลอดเวลา 4  ป ี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกท่าน  ด้วยความเคารพโปรดกรุณาให้ข้อเสนอแนะ  และน า
ปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ีน้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใด
โปรดอย่าได้เกรงใจ  เราทุกคนล้วนท าเพ่ือต าบลใจดีทั้งนั้น  เราจะน าข้อชี้แนะ
และประเด็นปัญหา  พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้นมาด าเนินการแก้ไข  
และจะพัฒนาจนสุดก าลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกันรวมทั้งรวมกันสรร
หาค าตอบ  แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหลากหลายในต าบล
และพวกเรา  จะตั้งใจท างานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  และ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง  เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพ่ือจะ
น าพามาสู่ความส าเร็จความเจริญรุ่งเรืองของต าบลรวมทั้งพ่ีน้องประชาชนและ
องค์กรของเราต่อไป  ขอขอบคุณครับ  ด้วยความเคารพ  กระผมนายอนุรักษ์  
เพชรอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีครับ 
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นายสมพงษ์  ใจโชติ       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ก็ได้แถลงนโยบายการพัฒนาขององค์การ 
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนต าบลใจดีทั้ง 6  ด้าน ซึ่งครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์  ซึ่งท่านก็ได้แถลง 
 นโยบายจบไปก็ถือว่าที่ประชุมได้รับทราบครับ เรียนเชิญท่านนิสิต ไชยศรีษะครับ 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ        เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 
(ส.อบต.ม.9) ส่วนต าบลใจดีทุกท่าน  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  กระผมนายนิสิต  
 ไชยศรีษะ  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9  บ้านสมใจ  ก็ได้ฟังการแถลงนโยบายของท่าน 
 อนุรักษ์  เพชรอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ซึ่งมีนโยบายทั้ง 6 
 ด้าน  ที่เน้นๆก็จะเป็นด้านที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านอื่นๆก็จะเป็น 
 ภาพรวมที่องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการมาแล้ว  ตรงนี้ก็ขอเสนอใน 
 ด้านที่  1 ซึ่งจะหนักในเรื่องงบประมาณ อยากเสนอให้ทางคณะผู้บริหาร 
 อย่างเช่น  นโยบายในด้านที่ 1  ข้อ 1.1 ด าเนินการก่อสร้าง  ถนนสายหลัก 
 ถนนสายรอง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการคมนาคมตรงนี้  ก็ถือว่าเป็นนโยบาย 
 ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ก็น าเรียนถึงท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร   
 อยากให้ทางคณะผู้บริหารสรรหางบประมาณ  บางทีในการตั้งนโยบายตรงนี้ บาง 
 ทีทางสายหลักบางสายเราก็ไม่สามารถมีงบประมาณที่จะมาด าเนินการได้  อันนี้ก็ 
 ต้องอาศัยหน่วยงานที่มีงบประมาณมาก ก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปท่าน 
 นายกได้ด าเนินการตามนโยบายด้านที่ 1  ตรงนี้ ผมเคยเห็นนโยบายในส่วนที่เน้น 
 ตรงจุดในข้อ 1.3 พัฒนาบริเวณหนองตาเอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จะเป็น 
 นโยบายที่ออกมาตรงจุดเลยนะครับ ก็อยากสอบถามจะออกแบบมาในรูปแบบ 
 ไหน ในแนวทางการปฏิบัติจะด าเนินการอย่างไร ซึ่งมีอยู่ 2 เรื่อง  1.  ให้ทาง 
 ผู้บริหารสรรหางบประมาณที่เกินศักยภาพ  ในการด าเนินการก่อสร้างถนนสาย 
 หลัก  สายรอง  2. จะด าเนินการอย่างไรพัฒนาบริเวณหนองตาเอกเป็นสถานที่ 
 ท่องเที่ยว  ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ ตามท่ีท่านสมาชิกนิสิต  ไชยศรีษะ  ได้สอบถามไปยังคณะผู้บริหารตามนโยบายที่ 
(ประธานสภาฯ) แถลงว่าท่านมีแนวคิดแนวทางที่จะพัฒนาในรูปแบบใด เรียนเชิญครับ 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามนโยบาย 
(นายก อบต.ใจดี) ผู้บริหารที่จะพัฒนาหนองตาเอกเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ออกก าลังกาย 
 จะครบวงจรอยู่ที่นี่ ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะขายได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
 เชิงท่องเที่ยว  โดยระบบในการวางแผนก็คือว่า ต้องเป็นถนนคอนกรีตให้สุด ท่าน 
 ผู้บริหารชุดเดิมได้ด าเนินการมาแล้วใกล้จะเสร็จแล้ว  ผมก็จะมาสร้างฐานออก 
 ก าลังกาย  ฐานอ่านหนังสือพิมพ์  มีห้องน้ าบริการ  มีการสร้าง  เช่น  จักรยานน้ า 
 สร้างศาลาริมน้ า  เอาพันธุ์ปลามาปล่อยเยอะๆ  พอถึงหน้าวางไข่เราก็เปิดประตู  
 ปล่อยให้ปลาออกไปวางไข่ด้านนอก  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ลูกหลานจะมา 
 พักผ่อน  มีน้ าพุ  เราฝันว่าจะสร้างโดมเหมือนที่จังหวัดศรีสะเกษ  แต่ต าบลใจดี 
 เรายังไม่มีงบประมาณขนาดนั้น เอาประมาณว่ามีศาลาเลื่อนไปในน้ า  ผู้ปกครอง 
 พาเด็กมาดูมาออกก าลังกาย  ด้านหน้าจะมีโดมใหญ่ๆเหมือนกับโรงเรียนขุขันธ์  
 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล เอาไว้ประกอบกิจกรรมด้านหน้าต่อไป ประชาชน 
 สามารถพาลูกหลานมาพักผ่อนหย่อนใจได้  เป็นสถานที่ออกก าลังกาย  เช่น  
 ตีแบดมินตัน  จัดงานแต่งงาน  เขาเรียกว่า One  Stop  Service ในตัว  ตามที่ 
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 ผมวางแผนไว้ตั้งยื่นมาประมาณ 10 เมตร  แต่บริหารชุดก่อนไม่เข้าใจเขา 
 ต้องการน้ ามาก ผมบอกว่าน้ านี้ไม่มีตาน้ า ถ้าเราเอาไปใช้จะไม่มีน้ า เมื่อในรอบปีที่ 
 ผ่านมาวิกฤตหนัก หนองตาเอกเหลือน้ าแค่ตาตุ่ม  มันเป็นเรื่องจริงผ่านมาแล้วทุก 
 ท่านที่เข้ามาบริเวณหนองตาเอกไม่มีน้ าเลย  อาจจะมีน้ าพุ  ความคิดอยากจะท า 
 ตรงนี้นานแล้ว  ใจดีไม่มีปอกไม่มีออกซิเจนในการที่จะเข้ามาลูกหลานก็ไม่มีที่จะ 
 ไป ถ้าตรงนี้มีเม่ือไหร่  อนาคตอาจจะตลาดเย็น  มีมุมแม่ค้าพ่อค้ามาขาย  ขาย 
 อาหารที่สะอาดปลอดภัย  เราแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อย่างธนาคารโค 
 กระบือมีวัวเป็นร้อย  วัวจะถูกส่งไปขายตลาดนัด เกษตรแปรรูป  เป็นเนื้อวัวตาก 
 แห้ง  ส้มวัว ลูกชิ้นเนื้ออะไรต่างๆ ตอนนี้ก าลังประสานงานกับเกษตรอ าเภอ ใน 
 อนาคตขอเกษตรแปรรูปมาวิสาหกิจชุมชนใจดีได้ไหม  ก็ขอยืนยันอย่างน้อยต้อง 
 พัฒนาตรงนี้  มีมุมพักผ่อน ต้องใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์  เราแสกนมาให้เด็กเล่น  
 ทิศตะวันตกของ อบต.ไม่ค่อยได้ใช้ เขาเรียกสนามเด็กเล่น  และอุปกรณ์ก็ไว้ 
 ด้านข้างทิศเหนือ ไม่มีคนไปใช้ประโยขน์  ถ้าเราขยับตรงนี้ด้านหน้าก็จะดูดีขึ้น   
 ขออนุญาตท่านประธานขอชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อน  ขอบคุณครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ มีท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม่  ตามนโยบายที่ท่านนายกได้ชี้แจง  ถ้าไม่ 
(ประธานสภาฯ) มี  ผมก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  สมัยสามัญ 
 สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2564 เป็นการ 
 ประชุมของสภาชุดที่แล้ว  ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งไม่มีการลงมติในที่ 
 ประชุมนะครับ   
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านเลขานุการสภาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระเบียบวาระที่ 2  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(เลขานุการสภาฯ) ในส่วนการด าเนินการรับรองรายงานการประชุม  ตามที่ทางเลขานุการสภาได้ 
 ด าเนินการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ทุกท่านก็คงได้ตรวจสอบ 
 การจัดท ารายงานการประชุมเนื่องจากว่า  รายงานการประชุมเป็นการประชุม 
 เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม  2564  ที่ทางท่านนายอ าเภอได้มาเปิดสมัยประชุม และ 
 ทางท่านสมาชิกก็ได้เข้าร่วมประชุมยกเว้นคณะผู้บริหาร  ในส่วนการรับรอง 
 รายงานการประชุมถ้าท่านคิดว่ามีถ้อยค าจุดไหนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาด 
 ตกบกพร่องไปก็ขอให้ประธานสภาได้เพ่ิมเติมต่อไป  ขอบคุณครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ ตามท่ีท่านเลขานุการได้ชี้แจงถึงวาระเรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 
(ประธานสภาฯ) แล้ว เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2564  ตามท่ีได้แจกส าเนารายงานการประชุม 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม  2564   
 ซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านก็ได้อ่านและตรวจสอบ มีข้อความหรือถ้อยค าใดไม่ถูกต้อง 
 ก็ขอให้ท่านได้ท้วงติง ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม เรียนเชิญท่านนิสิต ไชยศรีษะ 
 ครับ 
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นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาทุกท่านในการที่จะ 
(ส.อบต.ม.9)   รับรองรายงานการประชุม ก็เป็นข้อ 2.2  ในส่วนการบันทึกรายงานการประชุม 
    เพราะว่าดูในการบันทึกการลงชื่อผู้เข้าประชุมเป็นวันที่ 29  ธันวาคม  2564  แต่ใน 
    ระเบียบวาระการประชุมเป็นวันที่ 28 ธันวาคม  2564 ซึ่งวันที่ไม่ตรงกันก็ขอให้ 
    แก้ไขให้ถูกต้อง  ขอบคุณครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตรงไหนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ตามที่ท่านนิสิต  ไชยศรีษะ 
(ประธานสภาฯ)   เสนอก็ขอให้ที่ประชุมแก้ไขเป็นวันที่ 29  ธันวาคม  2564  ด้วยครับ แต่ถ้าไม่มี 
    สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในส่วนไหนก็จะขอมติเพ่ือรับรองรายงาน 
    การประชุม  ท่านสมาชิกท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลใจดีครั้งแรกเมื่อวันที่   29  ธันวาคม  2564   โปรดยกมือครับ  
ที่ประชุม   มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
นายสมพงษ์  ใจโชติ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ ขออนุญาตเพ่ิมเติมที่ทางท่านสมาชิกได้เสนอแนะในการแถลงนโยบายของคณะ 
(นายก อบต.ใจดี) ผู้บริหารและฝากเสนอแนะในเรื่องงบประมาณเนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนต าบล

ใจดีเรานั้นมีงบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอ ต่อการตอบสนองของพ่ีน้องประชาชน ท่าน
ก็เสนอแนะควรประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีงบประมาณที่มีอ านาจในการ
จัดสรรงบประมาณ  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อธิบดีกรม เป็นต้น  ขณะนี้ทาง
ส่วนหนึ่ง คณะผู้บริหารชุดเดิมท่านได้ประสานงานเอาไว้ถนนลาดยางจากใจดีไปอังกุล  
เพ่ือให้สุดเส้นทาง  เนื่องจากผิวถนนช ารุดมาก ทางอังกุล  สมใจ  ก็พยายามติดตาม
เรื่องนี้ ตอนนี้ทางคณะผู้บริหารได้ประสานงานไปยังผู้แทนราษฎร  คณะกรรมาธิการ
งบประมาณได้อนุมัติก็คงจะมาด าเนินการต่อทางท่านเลขาพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชคก็
ได้ประสานงานอยู่ก็คงจะไม่เกิน 2 – 3 เดือน  ก็คงได้ด าเนินการ  และอีกเรื่องหนึ่งก็
คือเรื่องขุดลอกหนองน้ า  ก็จะมีฝายชะลอน้ าบ้านตาสุ  เป็นการกั้นน้ าเขาเรียกเป็น
แม่น้ าห้วยส าราญวิ่งผ่าน  เพราะฉะนั้นเราจะมีภาระผูกพันกับต าบลศรีสะอาดอยู่คน
ละฝั่งถ้าเราข้ามไปฝั่งโน้นก็เป็นเทศบาลศรีสะอาด ข้ามมาฝั่งเราก็จะเป็น อบต.ใจดี  
ตอนนี้ทางกรมชลประทานที่จังหวัดนครราชสีมา  ผมกับช่างสัมพันธ์และรองนิลได้ไป
ขอ ซึ่งไม่ได้ไปขอที่โคราช  แต่ขอที่ทางวิ่งผ่านบ้านฉางไป บ้านกระโพธิ์ก็ไปขอตรงนั้น
แหละ  7 ปีถึงได้มา พอได้มาแก่ก็มาถามหานายกอนุรักษ์  ซึ่งผมไม่ได้เป็นช่วงนั้น ก็ไป
ส่งฝายกั้นน้ าจนเสร็จ  พอดีทางผู้ใหญ่หมู่ 1 เขามีน้ า เป็นของก านันผู้ใหญ่ให้มาเป็น
โรงน้ าดื่มเขา วิสาหกิจชุมชน  ซึ่งตอนนี้ผมตามไปประสานเขา  เขาบอกว่าถ้า อบต.ใจ
ดีจะขุดแก้มลิงตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การขุดแก้มลิงจะต้อง
ขุดไปข้างบนเขื่อนใช่ไหมครับ  หมายความว่าถ้าจะขุดแก้มลิงก็ต้องขุดไปทางบ้านอัง
กุล ขึ้นไปทางทิศใต้ ทางทิศเหนือไม่ได้เพราะอยู่ใต้ฝาย การขุดนี้ อบต.จะต้องไป
ประชาคมกับเทศบาลศรีสะอาด จะต้องเอาคันดินมาประมาณ 4  เมตร  ผมจะให้ท า
ทันที 2 กิโล – 3 กิโล เจ้าของที่นาต้องให้คันดินท าถนนนี้ไม่ต่ ากว่า 4  เมตร พอรถวิ่ง
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ได้ ก็ฝากท่านสมาชิกช่วยประสาน โดยเฉพาะสมาชิกบ้านตาสุต้องประสานตรงนั้นว่ามี
ที่ใครบ้างพอจะคุยกับเขาได้ไหม  เหมือนตอนนี้ผมเข้ามาตอนนี้ก็ต้องมาศึกษาแผนว่า
ข้อบัญญัติของ อบต.ใจดีเรานี้  ท่านปลัดมีอะไรคั่งค้างอยู่บ้างก็เอามาเปิดดู  เปิดไป
ปรากฏว่าทางสภาอนุมัติให้ขุดถนนข้างๆ อบต.เรา ขึ้นไปฝั่งทิศเหนือ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็น
ที่ดินใครบ้าง  จะท าได้หรือเปล่า  เป็นการบ้านที่ต้องคิดหนักมาก และน้ าก็ยังไม่แห้ง
ฝนตกก็เพ่ิมมาอีก ไม่รู้จะท าได้หรือเปล่าซึ่งท่านอนุมัติเป็นหลักการที่สภาชอบแล้ว
ถนนเส้นนี้ ประมาณ 490,000  บาท  ไม่ห่วงเพราะตรงนี้มีงบประมาณอยู่แล้ว  แต่
ทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านเสนอว่าศักยภาพชาวบ้านต้องการ ถ้าบริหารช่วยหา
งบประมาณท่ีจะสนับสนุนได้ ผมก็จะรับฝากตรงนี้  ก็ฝากทางท่านเลขาและรองนายก
ทั้ง 2 คนช่วยกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชน อย่างเช่น  ขุดลอก
หนองตานนท์  กรมชลประทานเขาก็บอกว่าปัญหาก็คือที่ดินข้างเคียง หลักการของ
งบประมาณ พอไปของบประมาณได้เจ้าของที่ไม่ให้  ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมให้เขา
หลายเจ้า  ต่อไปถ้าบริหารไปของบประมาณได้ท่านสมาชิกต้องช่วย  ก็คือช่วยคุยกับ
เจ้าของที่ไม่เอาเวรคืนได้ไหม  อนุมัติ  เขาเรียกว่าอุทิศให้ อบต.หลายอย่างที่จะตัด
ถนนตามท่ีผมให้นโยบายตรงนี้ก็ขอความร่วมมือจากสมาชิกด้วยนะครับ  ในการที่จะ
ช่วยเจรจาจากเจ้าของที่ที่จะด าเนินการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มาก ก็ฝาก
ท่านสมาชิกด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ ตามท่ีท่านนายกได้กล่าวถึงโครงการต่างๆ ที่ท่านได้กล่าวถึงการขุดลอกหนองตานนท์  
(ประธานสภาฯ) อย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 4  อยากจะขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ

หนองตานนท์ท่านจะเอาเข้าวาระไหมครับ  ถ้าไม่เอาเข้า  ต่อไปก็เข้าสู่ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ 5.1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม 
(ประธานสภาฯ) สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี  พ.ศ.  2565  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี

ของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 
2566  ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาเพ่ือก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 2565  และ
สมัยประชุมครั้งที่ 1  ประจ าปี  2566 ซึ่งทางท่านเลขานุการก็ได้ถ่ายส าเนาของปีที่
ผ่านมาเพ่ือให้สมาชิกได้ศึกษา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญ 
ท่านกฤษณพงศ์  ค าศรีครับ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร 
(ส.อบต.ม.11) และหัวหน้าส่วนทุกท่าน  กระผมนายกฤษณพงศ์  ค าศรี   สมาชิกสภา อบต.ใจดี หมู่ที่  

11 ข้อ 5.1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี  พ.ศ.  2565  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี 
พ.ศ. 2566  ผมขอเสนอ   จ านวน  4  สมัยประชุม  ซึ่งสมัยแรกเราประชุมในวันนี้  
สมัยที่ 2  เริ่มวันที่  10 – 24  มิถุนายน  2565 
สมัยที่ 3  เริ่มวันที่ 10 – 24  สิงหาคม  2565 
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และสมัยที่  4  เริ่มวันที่  10 – 24  พฤศจิกายน  2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 
2566  เป็นวันที่  10 – 24  กุมภาพันธ์  2566 ผมขอน าเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับ  
ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  ตามท่ีท่าน 
(ประธานสภาฯ)   กฤษณพงศ์  ค าศรีได้เสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565  และสมัยแรกของปี  
    พ.ศ. 2566 ท่านสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
    2565  และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี  2565  ไว้เป็นดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 วันที่ 10  มิถุนายน  - 24  มิถุนายน  2565   
 สมัยสามัญ  สมัยที่  3 วันที่  10  สิงหาคม -  24  สิงหาคม  2565  
 สมัยสามัญ  สมัยที่  4 วันที่  10  พฤศจิกายน -  24  พฤศจิกายน  2565 

และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป วันที่  10  กุมภาพันธ์  -  24  กุมภาพันธ์  
2566  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  จ านวน  10  เสียง  
ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 

   งดออกเสียง   1  เสียง  
ก็ผ่านในระเบียบวาระที่  5.1  ต่อไป 

    5.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
    ข้อ 33  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
    รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมที่คณะกรรมการ 
    ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพ่ือให้สภาท้องถิ่น 
    รับรองรายงานการประชุมนั้น 
    ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท  คือ 

1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
2) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
เรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น  แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
 สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103  และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการให้หน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 

     2)คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
    พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  แล้วเสนอ 
    รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  ล าดับต่อไปก็ขอเรียนเชิญสมาชิก 
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สภาได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 3 ท่าน  เรียนเชิญครับ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  และ 
(ส.อบต.ม.11)   เจ้าหน้าที่ทุกท่าน   กระผมนายกฤษณพงศ์  ค าศรี  สมาชิกสภา อบต.ใจดี หมู่ที่  11  
    ผมขอเสนอ  นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นางสาวบุญช่วย  มูลจัด  ขอรับรอง 
นายบรรลือ  ศิริจันทร์  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์   ใจโชติ  เชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.9)   กระผมนายนิสิต  ไชยศรีษะ  สมาชิกสภา อบต.ใจดี หมู่ที่ 9  ผมขอเสนอนางสาวสุบน   
    บุตรเสมียนครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ ขอรับรอง 
นายพัด  หงษ์โสภา  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านบรรลือ  ศิริจันทร์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายบรรลือ  ศิริจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.8)   กระผมนายบันลือ  ศิริจันทร์  สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 8  ผมขอเสนอนางกัญญา   
    มูลจัดครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  ขอรับรอง 
นายประมวล  ดวงธนู  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)   ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ประกอบด้วย 

1. นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 5 
2. นางสาวสุบน  บุตรเสมียน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
3. นางกัญญา  มูลจัด    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เรียนเชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายนิสิต  ไชยศรีษะ  สมาชิกหมู่ท่ี 9  ซึ่ง 
(ส.อบต.ม.9)   ประชุมมาตั้งแต่เช้า  ผมขอเสนอพักประชุม 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายกฤษณพงศ์  ค าศรี    ขอรับรอง 
นางสาวสุบน  บุตรเสมียน   ขอรับรอง 
ที่ประชุม   พักประชุม 
เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ต่อไปก็พิจารณาในวาระข้อ 5.3  คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  
(ประธานสภาฯ)   จ านวน  3  คน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 

2561  ข้อ 8 เรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางสาวธรรญชนก ทองมนต์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ส าหรับ 
    แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548  กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก มีดังนี้ 
1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น  โดย 
ด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ  โดยมีหนังสือเชิญประชุม
พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
3. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
4. การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม  ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่างน้อย 2  
คน  และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
5. ในการเสนอชื่อ  หากมี  การเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน  ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับ 
การเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก  หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด  ให้
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยการ
ลงคะแนนลับ  ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่
ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด  ในส่วนของระเบียบในการ
การคัดเลือกก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอบคุณทางท่านเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการคัดเลือก 
(ประธานสภาฯ)   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการพัฒนา 
    ท้องถิ่น จ านวน  3  ท่าน  ขอเรียนเชิญครับ  
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
(ส.อบต.ม.11)   ท่าน กระผมนายกฤษณพงศ์ ค าศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11  ผมขอเสนอ   

นายนิสิต  ไชยศรีษะ ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายพัด  หงษ์โสภา  ขอรับรอง 
นายบรรลือ  ศิริจันทร์  ขอรับรอง 
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นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านสุพิชญ์  เหล่ามาลาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 
(ส.อบต.ม.2)   นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 ขอเสนอนายบรรลือ  ศิริจันทร์  
    ค่ะ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอรับรอง 
นางกัญญา  มูลจัด  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านพัด  หงษ์โสภาครับ 
นายพัด  หงษ์โสภา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม 
(ส.อบต.ม.7)   นายพัด  หงษ์โสภา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ขอเสนอนายประมวล  ดวงธนู ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  ขอรับรอง 
นางสาวสุบน  บุตรเสมียน  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  ท่านสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)   ท่านใดมีมตเิห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3  
    ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายนิสิต  ไชยศรีษะ 
2. นายบรรลือ  ศิริจันทร์ 
3. นายประมวล  ดวงธนู  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ต่อไป 
(ประธานสภาฯ)   5.4  คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  3  คน  เพ่ือให้ผู้บริหาร 

   ท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลใจดี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 28 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ 
นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
    2561  ข้อ 28  วิธีการคัดเลือกก็คือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  

ให้ด าเนินการในคราวเดียวกันกับการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น  ใช้วิธีการเดียวกันค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ ที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการคัดเลือก 
(ประธานสภาฯ) ในส่วนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  

ก็ขอให้สมาชิกเสนอ จ านวน  3  ท่าน  เรียนเชิญครับ 
นายพัด  หงส์โสภา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา อบต.ใจดีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะ 
(ส.อบต.ม.7)   ผู้บริหาร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ใจดีทุกท่าน  กระผมนายพัด  หงษ์โสภา  สมาชิก 
    สภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 7  ผมขอเสนอ  นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอรับรอง 
นางกัญญา  มูลจัด  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านกฤษณพงศ์  ค าศรีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.11)   ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.ใจดีทุกท่าน  กระผมนายกฤษณพงศ์  ค าศรี  สมาชิกสภา  
    อบต.ใจดี หมู่ที่ 11 ขอเสนอนายสมพงษ์  ใจโชติครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประมวล  ดวงธนู  ขอรับรอง 
นายพัด  หงษ์โสภา  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม 
(ส.อบต.ม.9)   นายนิสิต  ไชยศรีษะ สมาชิกสภา อบต.ใจดี หมู่ที่ 9 ขอเสนอ  นายกฤษณพงศ์  ค าศรี 
    ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ ขอรับรอง 
นายประมวล  ดวงธนู  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  สมาชิกท่านใดมีมตเิห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ)   ตามท่ีท่านสมาชิกเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลใจดี  จ านวน 3  ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา 
2. นายสมพงษ์  ใจโชติ 
3. นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  ต่อไประเบียบวาระ 
(ประธานสภาฯ) 
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   5.5  คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  จ านวน 2 คน  เพ่ือแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน 
   สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   
   พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ขอเรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของ 
   กรรมการชุดนี้  เรียนเชิญครับ 

นางจิตติมา  ตองอบ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(หัวหน้าส านักปลัด อบต.ใจดี)  ดิฉันนางจิตติมา  ตองอบ   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศ 
    คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 
    ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
    สุขภาพ  ประกอบด้วย 

1.  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก็คือ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นประธานกรรมการ 

2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  จ านวน  2  คน  เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

จ านวน 2 คน  เป็นกรรมการ  ในส่วนของสภาเราก็เป็นกรรมการชุดนี้คะ 
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง  

จ านวนไม่เกินสองคน  เป็นกรรมการ 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  2  คน  

เป็นกรรมการ 
6. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  จ านวนไม่

เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 
7. ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

อิสระ  ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)   เป็นกรรมการ 
8. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
9. ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่

เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้สาธารณสุขอ าเภอ  หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  
และท้องถิ่นอ าเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนการคัดเลือกกรรมการตามข้อ 
4,5 และ 6 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด  ให้กรรมการตามข้อ 
1,3,4,5,6,7,8,9  และ 10  ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม(2)  จ านวนสองคน  จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น ในส่วนของหลักเกณ์การคัดเลือกก็ตามที่น าเรียนเบื้องต้นค่ะ  
ขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอบคุณทางท่านเจ้าหน้าที่ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือสงสัยอะไรหรือไม่   
(ประธานสภาฯ)   ถ้าไม่มี  ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
    จ านวน  2  ท่าน  ขอเรียนเชิญครับ 
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นายบรรลือ  ศิริจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายบรรลือ 
(ส.อบต.ม.8)   ศิริจันทร์  สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 8  ขอเสนอนายพัด  หงษ์โสภาครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  ขอรับรอง 
นางสาวบุญช่วย  มูลจัด  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านกฤษณพงศ์  ค าศรีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.11)   ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผมนายกฤษณพงศ์  ค าศรี  สมาชิกสภา อบต.ใจดี   
    หมู่ที่ 11  ขอเสนอนางสาวบุญช่วย  มูลจัด ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  ขอรับรอง 
นางสาวสุบน  บุตรเสมียน  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมก็จะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดมี 
(ประธานสภาฯ)   มตเิห็นชอบตามที่ท่านสมาชิกสภาเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
    จ านวน 2  คน  ประกอบด้วย 

1. นายพัด  หงษโ์สภา 
2. นางสาวบุญช่วย  มูลจัด  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
   ไมเ่ห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ก็ผ่านต่อไปเป็นญัตติที่ท่านสมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 9  ท่านนิสิต  ไชยศรีษะ  
(ประธานสภาฯ)   ขอเสนอญัตติ เพื่อให้คัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนของสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลใจดี   ขอเรียนเชิญครับ 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   คณะผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ใน 
(ส.อบต.ม.9)   ส่วนของคณะกรรมการชุดนี้ผมได้เสนอขึ้นมา  โดยมีนางสาวสุบน บุตรเสมียนและ 
    นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ  เป็นผู้รับรอง  ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รับฟังปัญหาของ 
    พ่ีน้องประชาชนชาวต าบลใจดี  และช่วยประสานแผนโครงการที่เกินศักยภาพ จะต้อง 
    ประสานงานกับทางอ าเภอ  และหน่วยงานที่มีงบประมาณในการสนับสนุน  เพื่อมิให้ 
    โครงการต่างๆตกหล่นและเพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีงบประมาณสนับสนุน 
    อีกทางหนึ่งครับ  ขอบคุณครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามท่ีท่านนิสิต  ไชยศรีษะได้เสนอญัตติ  ในส่วนของคณะกรรมการประสานแผนของ 
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์กับหน่วยงานของเรา  ซึ่ง 
    คณะกรรมการชุดนี้ควรมีกี่ท่านครับ 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ตามระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการจะมีไม่น้อย 
(ส.อบต.ม.9)   กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนครับ 
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นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอว่าคณะกรรมการชุดนี้ควรมีกี่ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายกฤษณพงศ์  
(ส.อบต.ม.11)   ค าศรี  สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 11  ผมขอเสนอจ านวน  7  คนครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประมวล  ดวงธนู  ขอรับรอง 
นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ครับสมาชิกเสนอให้มีคณะกรรมการประสานแผนองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
(ประธานสภาฯ)   จ านวน 7  ท่าน  ผมก็ขอให้สมาชิกได้เสนอต่อที่ประชุมครับ   
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.11)   กระผมนายกฤษณพงศ์  ค าศรี สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 11  ผมขอเสนอนายนิสิต  

ไชยศรีษะ  ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพัด  หงษ์โสภา  ขอรับรอง 
นางสาวสุบน  บุตรเสมียน  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านพัด  หงส์โสภาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพัด  หงส์โสภา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
(ส.อบต.ม.7)   กระผมนายพัด  หงษ์โสภา  สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 7  ผมขอเสนอ 

นายกฤษณพงศ์ ค าศรี  ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางกัญญา  มูลจัด  ขอรับรอง 
นายประมวล  ดวงธนู  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโขติ  เชิญท่านบรรลือ  ศิริจันทร์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายบรรลือ  ศิริจันทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.8)   กระผมนายบรรลือ  ศิริจันทร์  สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 8  ผมขอเสนอนาย 
    ประมวล  ดวงธนู  ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวบุญช่วย  มูลจัด  ขอรับรอง 
นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.9)    กระผมนายนิสิต  ไชยศรีษะ  สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 9  ผมขอเสนอนายบรรลือ  

ศิริจันทร์  ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  ขอรับรอง 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านกฤษณพงศ์  ค าศรีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.11)   กระผมนายกฤษณพงศ์  ค าศรี สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 11  ผมขอเสนอ 

นางกัญญา  มูลจัด  ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายบรรลือ  ศิริจันทร์  ขอรับรอง 
นายพัด  หงษ์โสภา  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านกัญญา  มูลจัดครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางกัญญา  มูลจัด  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 
(ส.อบต.ม.10)   นางกัญญา  มูลจัด  สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 10  ขอเสนอนางสาวสุบน   

บุตรเสมียนค่ะ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  ขอรับรอง 
นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านสุพิชญ์  เหล่ามาลาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 
(ส.อบต.ม.2)   นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา  สมาชิกสภา อบต.ใจดี  หมู่ที่ 2  ขอเสนอนายสมพงษ์  ใจโชติ 
    ค่ะ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางกัญญา  มูลจดั  ขอรับรอง 
นายประมวล  ดวงธนู  ขอรับรอง 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามท่ีท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมการประสานแผนองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
(ประธานสภาฯ)   จ านวน  7  ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายนิสิต  ไชยศรีษะ 
2. นายกฤษณพงศ์  ค าศรี 
3. นายประมวล  ดวงธนู 
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4. นายบรรลือ  ศิริจันทร์ 
5. นางกัญญา  มูลจัด 
6. นางสาวสุบน  บุตรเสมียน 
7. นายสมพงษ์  ใจโชติ 
มีสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติ  ท่านสมาชิกท่านใดมีมตเิห็นชอบ 
ตามท่ีสมาชิกเสนอคณะกรรมการประสานแผนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี   
จ านวน  7  ท่าน  โปรดยกมอืครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง 
   ก็ผ่านนะครับส าหรับระเบียบวาระท่ี 5  ต่อไป     

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องท่ีค้างพิจารณา 
    - 
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องอ่ืนๆ   
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านเลขานุการสภา อบต.ใจดีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ซึ่งวันนี้ก็ 
(เลขานุการสภาฯ)  ถือว่าเป็นวันดีในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  สภาเราก็ครบถ้วน

   สมบูรณ์ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา  ผมก็อยากให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
    ทุกท่านแนะน าตัวเพ่ือจะได้ให้ทางผู้บริหารและสภาได้รู้จักครับ  ผมขอมอบให้ทาง 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เป็นตัวแทน   เรียนเชิญครับ 
นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ดิฉันนางสาวธรรญชนก  ทองมนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขอเป็นตัวแทนใน 
    การแนะน าเจ้าหน้าที่ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ซึ่งมีท้ังหมด  29  ท่าน   
    ประกอบด้วย 

1. นายธิเดช  เจริญศรีเมือง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
2. นางสาวศุราลัย  จินตะชิน    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  
3. นางจินดา  เทพแสง    ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางจิตติมา  ตองอบ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ใจดี 
5. นายสัมพันธ์  บุญเย็น  นายช่างโยธาอาวุโส 
6. นายประยุทธ  บุตรวงษ์ นิติกรช านาญการ 
7. นายโฆสิต  นิลสนิท  นักวิชาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
8. นางสาวสุธิดา  ดวงธน ู นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
9. นางสาวจิรัชญา  วงษ์ขันธ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
10.  นางสาววสุธิดา  กัณหา   นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 
11.   นายขวัญชัย  เหลี่ยมทอง นายช่างโยธาช านาญงาน 
12.   นางสาวนิภาพร  ชาญพินิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13.   นางดวงเดือน  แสงลอย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
14.   พ.อ.ท.โกวิท  อสิพงษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงาน 
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15.   นายวรการ  ใจหวัง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ช านาญงาน 

16.   นางจริญยา  บุตรวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
17.   นายสมควร  ใจดี  นักการภารโรง 
18.   นายทองแดง  อาจภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
19.   นายทวี  กลางมณี           พนักงานขับรถ 
20.   นางสาวภัทร์รวี  ปรารถนา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
21.   นางสาวปวริศา  พิมานแพง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22.   นางสาวศรีสุดา  ค าเลิศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
23.   นายสุรชัย  ไกรราม  คนงานทั่วไป 
24.   นางภัทรานิษฐ์  สอนพูด คนงานทั่วไป 
25.   นางสาวเบญจภัทร  กลางมณีคนงานทั่วไป 
26.   นางสมศรี  ใจดี  คนงานทั่วไป 
27.   นายสมศักดิ์  สมควร คนงานทั่วไป 
28.   นายนพดล  เทพแสง คนงานทั่วไป 
และดิฉันนางสาวธรรญชนก  ทองมนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ก่อนอ่ืนก็ขอกล่าวค าว่าสวัสดีและยินดีที่ได้ร่วมงานกันครับ  ทางสมาชิกก็ได้รู้จัก 
(ประธานสภาฯ)   พนักงานในแต่ละส่วนแต่ละกองเรียบร้อยแล้ว  เวลามาติดต่องานก็จะได้สะดวกยิ่งขึ้น 

    ครับ  ต่อไปมีท่านใดจะเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดครับ 
นางจิตติมา  ตองอบ   ขอบคุณท่านประธานค่ะ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิก 
(หัวหน้าส านักปลัด อบต.ใจดี) สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอแจ้งเพิ่มเติมในการไปอบรมที่ทางท้องถิ่นอ าเภอขุขันธ์ได้ 

    แจ้งให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลของเราเข้าร่วมอบรม 
    หลักสูตร  การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ด้านการประชุมสภา 
    ท้องถิ่นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งของเราจะเป็นรุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 10 – 12  

กุมภาพันธ์  2565  ณ  โรงแรมศรีล าดวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  ในส่วน 
ค่าใช้จ่ายจะมีค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900  บาท  ค่าพาหนะก็จะมีแบบไปรถ 
โดยสารหรือไปรถยนต์ส่วนตัวซึ่งจะเบิกเป็นระยะทางกิโลเมตรละ 4  บาท  ค่าท่ีพัก 
แบบเหมาจ่ายจะเป็นคืนละ 800 บาท  ทุกรายงานก็จะต้องเบิกตามจริงค่ะ   ก็ขอ 
แจ้งให้ทางสมาชิกรับทราบเพียงเท่านี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในวาระเรื่องอ่ืนๆ  อีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)   ถ้าไม่มี  ส าหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลหัวหน้าส่วน 

    ทุกท่าน  และต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีทุกท่าน  
    วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
    ประจ าปี 2565  ผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม          เวลา   15.30  น. 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
         (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี /ปลัด อบต. 
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    เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ใจดี ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่ 4  
กุมภาพันธ์  2565 
 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
                   (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี /ปลัด อบต. 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อ
วันที่  14  กุมภาพันธ์  2565 
 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางสาวสุบน  บุตรเสมียน) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 3 
 
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                  (นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 5  
 
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางกัญญา  มูลจัด) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 10 
 
    เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565  ในการประชุมสภาสมัย.........................สมัยที่..............
ครั้งที่...............เมื่อวันที่................เดือน.............................พ.ศ.......................   
 
 
        (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
                 (นายสมพงษ์  ใจโชติ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี    
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